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กสส.เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

ดันธุรกิจสหกรณ์โกอินเตอร์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โกอินเตอร์ หวังผลักดันสหกรณ์

การเกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นพัฒนาปัจจัยการผลิตท้ังระบบให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐานแก่สมาชิก 

กสส.: นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เ ปิดเผยถึงแนวนโยบายของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ที่จะเดินไปข้างหน้าในอนาคตว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องชาว

สหกรณ์ทั้งหลายทั้งปวง เพราะการท างานที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สร้างเกียรติประวัติได้ดีเยี่ยม ถ้า

สังเกตให้ดีจะเห็นว่ากรมน้ีเป็นกรมที่มีพลังทั้งสนับสนุนเร่ืองของการเงิน และการจัดการ ทิศทางในอนาคต

ที่อยากจะให้ข้าราชการท าคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น สหกรณ์การเกษตรไทย

จะต้องก้าวไกลสู่สากล โดยเฉพาะสินค้าสหกรณ์จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้

อย่างองอาจ ฉะนั้น การท างานสหกรณ์ไม่ใช้มีแค่กลุ่มขึ้นมาเพื่อท าธุรกิจเร่ืองการเงิน การลงทุน เบื้องต้นการ

ผลิต แต่ควรจะมีการต่อยอดให้ครบวงจรในกระบวนการผลิตด้วย เพราะคิดว่าเร่ืองนี้เป็นเร่ืองส าคัญ และสิ่ง

หนึ่งที่มองเห็นคือ ศักยภาพของสหกรณ์มี และมีความเป็นไปได้สูงมาก โดยการติดตามให้มีกระบวนการ

ตลอด Supply Chain ให้ได้ วันนี้เรารวมกันซื้อ รวมกันด าเนินการธุรกิจ แต่การด าเนินการรวมผลผลิตถึงมือ

ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นสูงคิดว่าเป็นประเด็นส าคัญ  ซึ่งจะ

เป็นการเน้นในเร่ืองของการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นอินเตอร์ให้มากขึ้น รองรับการขยายตัวในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ร้านค้าสหกรณ์น่าจะเป็นร้านค้าที่ให้ความเชื่อถือสูง เร่ืองของคุณภาพ และมาตรฐาน

โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตทั้งหมด ซึ่งเราไม่ได้มองว่า เร่ืองปุ๋ยเป็นเร่ืองส าคัญเพียงอย่างเดียว  แต่สารเคมี หรือ

เมล็ดพันธุ์ก็ตาม ที่เป็นปัจจัยการผลิตที่จ าหน่ายให้กับสมาชิก ควรที่จะได้การรับรองมาตรฐานว่า ใครที่เข้า

ร้านสหกรณ์ต้องมีความเชื่อมั่นสูงว่า จะได้ของดีกลับไป  
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ส่วนปัญหาการทุจริตในสหกรณ์นั้น จะว่าไปแล้วในทุกวงการมีทั้งดีและไ ม่ดี เป็นเร่ืองปกติของ

โลก ฉะนั้นการจะให้คนดีมีอ านาจปกครองบ้านเมืองตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป็นเร่ืองส าคัญ ฉะนั้น อะไรที่มีปัญหาเราก็แก้เฉพาะจุด อย่าไปเหมาร่วมว่าไม่ดี จุดไหนที่มีปัญหาก็ไปแก้จุด

นั้น ต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร การจะเหมารวมว่าสหกรณ์คือแหล่งทุจริตก็ไม่ถูก นอกจากนี้ ความกังวล

ในเร่ืองของการท าหน้าที่ส่งเสริม เพราะที่ผ่านมาในอดีตไม่มีการมท าหน้าที่ส่งเสริมเท่าที่ควร มีวิธีการ

ท างานแบบต่างคนต่างท านั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอายุนับ 100 ปี ก็ต้องมีทั้งบวกและลบ จะเข้ามาช่วงเวลา

ไม่นานจะให้แก้ปัญหาให้จบคงเป็นไปไม่ได้ แต่วิธีการแก้ปัญหาคือ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  


